

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỬA CHÙA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Tủa Chùa, ngày tháng năm 2023

V/v thực hiện công tác dân vận
theo quy định tại Quyết định số
1557-QĐ/TU ngày 07/12/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 1557-QĐ/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 04/8/2023 của Huyện ủy Tủa Chùa về việc khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tại Thông báo số 832-TB/TU ngày 12/7/2023.

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn một số nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn

Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về công tác dân vận.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động; chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân theo đúng quy định.

Chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp; giám sát hoạt động của cơ quan hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Định kỳ có chương trình phối hợp làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; phối hợp phát động và chỉ đạo các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với công tác dân vận; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong từng cơ quan, đơn vị.

Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy định về dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý tiêu cực, tham nhũng, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của Nhân dân theo thẩm quyền.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận và các quy định về công tác dân vận.

Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lường Tuấn Anh